

Khoai tây giảm năng suất nhưng được giá



Mỗi sào khoai tây người trồng thu được 4 - 5 triệu đồng.

Những ngày này, nông dân huyện Đông Hưng đang tập trung thu hoạch khoai tây, một trong những loại cây trồng ưa lạnh chủ lực của vụ đông. Năm nay thời tiết không thuận lợi khiến năng suất khoai tây giảm 1/3 so với mọi năm. Tuy nhiên bù lại giá cả lại cao hơn và tương đối ổn định, tiêu thụ thuận lợi.

Những diện tích khoai tây trồng sớm của gia đình ông Phạm Khắc Thuần, xã Đông Xá hiện đã cho thu hoạch. Trái với vụ khoai năm ngoái, năm nay cây khoai phát triển kém, không sai củ, số khoai nhỏ lại chiếm tỷ lệ nhiều nên vụ khoai tây năm nay niềm vui không được trọn vẹn với gia đình ông. Ông Thuần cho biết: Gia đình

tôi vẫn duy trì trồng 6 sào khoai tây, so với năm ngoái năng suất giảm. Bù lại giá bán khoai năm nay nhìn hơn năm ngoái, từ 13.000 - 15.000 đồng/kg.

Đông Xá từ lâu đã trở thành địa phương dẫn đầu huyện về diện tích trồng bí đông. Vài năm nay, để mở rộng diện tích vụ đông, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính trong năm, HTX DVNN xã tuyên truyền, vận động bà con đưa cây khoai tây vào trồng ruộng. HTX phối hợp với cán bộ thôn mượn ruộng của bà con trồng 2 mẫu khoai tây vừa để có nguồn thu vừa để thúc đẩy phong trào trồng cây vụ đông của xã. Bà Trần Thị Thanh Hoài, Giám đốc HTX cho biết: Từ một xã "trắng" cây khoai tây, đến vụ đông này

toàn xã đã trồng được gần 20ha, tăng 5ha so với vụ đông 2021. Khoai tây trồng ở vùng tập trung nên thuận lợi cho tưới, tiêu nước, giống được hỗ trợ chất lượng cho năng suất cao hơn giống các hộ tự để, đạt khoảng 4 - 5 tạ/sào. Thu hoạch khoai đến đâu có khách mua hết đến đó, giá bán cao hơn năm ngoái 3.000 - 5.000 đồng/kg.

Khoai tây là cây ưa lạnh song thời tiết đầu vụ mưa nhiều khiến cây bị héo, bà con phải chăm sóc kỹ lưỡng cây mới hồi phục, phát triển nhưng thời điểm đầu củ lại nắng ấm kéo dài đã ảnh hưởng đến năng suất. Đây là tình trạng chung ở nhiều vùng trồng khoai tây trong tỉnh. Năng suất giảm song bù lại giá khoai tây cao hơn

năm ngoái. Tính ra mỗi sào trồng khoai tây nông dân vẫn thu được 5 - 6 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Mỹ, xã Mê Linh chia sẻ: Giờ trồng khoai tây có máy móc hỗ trợ nên rất nhàn, mà hiệu quả cao hơn cấy lúa, vì vậy vợ chồng tôi dù đã có tuổi năm nào cũng vẫn mượn thêm ruộng của các hộ trồng 5 sào, trong đó giống hỗ trợ của tỉnh là 2 sào. Thời tiết năm nay không thuận, năng suất khoai tây giảm, đặc biệt những hộ nào trồng giống cũ tự để năng suất giảm tới 40% so với năm ngoái.

Vụ đông năm nay, nông dân xã Mê Linh trồng gần 30ha khoai tây. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con tập trung ra đồng thu hoạch khoai tây để cung cấp cho thị trường. Năm nay khoai bán được giá, bà con cũng thấy phần khởi đầu không được mùa, thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó, không phải lo đầu ra sản phẩm. Bà Trần Thị Huyền, xã Mê Linh chia sẻ: Tôi trồng bằng giống hỗ trợ của tỉnh, củ khoai sáng hơn các hộ trồng giống tự để. Dù năng suất giảm so với năm ngoái nhưng được giá cao, năm ngoái củ to nhất bán đầu mùa được 10.000 đồng/kg thì năm nay củ to nhất thương lái mua tại ruộng là 15.000 đồng/kg. Nhà tôi trồng 5 luống bán được hơn 4 triệu đồng, còn củ nhỏ làm thức ăn cho lợn. Thế là vẫn có tiền mua sắm tết.

Toàn huyện Đông Hưng trồng khoảng 500ha khoai tây vụ đông, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn củ. Một số HTX DVNN đã đứng lên mượn ruộng của bà con trồng khoai tây, đồng thời liên kết với các công ty trong và ngoài tỉnh tiêu thụ khoai tây cho bà con như HTX DVNN xã Mê Linh, HTX DVNN xã Trọng Quan, HTX DVNN xã Đông Xá... Năm nay khoai tây năng suất không cao, thậm chí có ruộng lượng củ giảm tới 40%, củ nhỏ nhiều hơn năm ngoái lại còn bị nứt, vỏ sạm bán không được giá. Một phần do thời tiết, một phần do giống không bảo đảm. Theo ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc HTX DVNN xã Mê Linh, muốn có vụ đông thắng lợi toàn diện, các hộ phải chú trọng việc chọn giống bảo đảm chất lượng ở những đơn vị có uy tín, không dùng giống tự để qua nhiều vụ. Bên cạnh đó, bà con cũng mong tỉnh, huyện tăng lượng giống khoai tây hỗ trợ và hỗ trợ sớm để bà con triển khai trồng bảo đảm thời vụ.

Nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng đang khẩn trương thu hoạch khoai tây để kịp bán dịp tết khi đang được giá và tiêu thụ thuận lợi, đồng thời tạo quỹ đất để bảo đảm khung thời vụ gieo cấy vụ xuân 2023.

Chỉ có ruộng lượng củ giảm tới 40%, củ nhỏ nhiều hơn năm ngoái lại còn bị nứt, vỏ sạm bán không được giá. Một phần do thời tiết, một phần do giống không bảo đảm. Theo ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc HTX DVNN xã Mê Linh, muốn có vụ đông thắng lợi toàn diện, các hộ phải chú trọng việc chọn giống bảo đảm chất lượng ở những đơn vị có uy tín, không dùng giống tự để qua nhiều vụ. Bên cạnh đó, bà con cũng mong tỉnh, huyện tăng lượng giống khoai tây hỗ trợ và hỗ trợ sớm để bà con triển khai trồng bảo đảm thời vụ.

Nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng đang khẩn trương thu hoạch khoai tây để kịp bán dịp tết khi đang được giá và tiêu thụ thuận lợi, đồng thời tạo quỹ đất để bảo đảm khung thời vụ gieo cấy vụ xuân 2023.

So với vụ đông năm 2021, năng suất khoai tây của xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) năm nay tuy có giảm song giá thành lại cao hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Khoai tây được giá là nguồn động lực để bà con xã viên duy trì và mở rộng diện tích trong các vụ tiếp theo.

Những ngày này, trên một số cánh đồng khoai tây của xã Quỳnh Nguyên, bà con xã viên tập trung nhân lực thu hoạch để phục vụ người dân trong dịp tết Nguyên đán sắp đến. Thời điểm này, giá bán tại ruộng loại củ to từ 13.000 - 15.000 đồng/kg. Tuy năng suất giảm nhưng bán được giá, bà con nông dân rất phấn khởi. Tại cánh đồng thôn Phương Quà Nam, ngay từ sáng, gia đình ông Khổng Minh Luyện có mặt để thu hoạch. Ông Luyện cho biết, năm nay việc chăm sóc vất vả hơn so với mọi năm do trận mưa kéo

dài, khoai bị ngập lâu ngày. Được sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo địa phương cũng như quyết tâm của người dân nên cánh đồng khoai rộng 100ha được tiêu úng kịp thời. Khi cây hồi phục, bà con xã viên tập trung chăm sóc nên cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho thu hoạch đúng vụ. So với năm ngoái tuy năng suất giảm nhưng giá lại cao hơn. Riêng gia đình ông mỗi sào cho thu lãi từ 4 - 5 triệu đồng.

Cũng như gia đình ông Luyện, những ngày giáp tết, gia đình chị Nguyễn Thị Tươi, thôn Phương Quà Nam tập trung nhân lực thu hoạch khoai tây. Vụ đông năm nay gia đình chị được 1 mẫu khoai tây. Dù năng suất có giảm nhưng với chị khoai tây vẫn là cây màu mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Chị Tươi chia sẻ: Khoai tây là cây chủ lực rất hợp với vùng đất Quỳnh Nguyên. Ngoài kinh nghiệm canh tác, hàng năm các gia đình được HTX

DVNN xã liên kết để tư vấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật về thời vụ và kỹ thuật nên năng suất mang lại khá cao. Năm nay, mặc dù mưa kéo dài đầu khai thác không được đồng đều nhưng bà con xã viên kịp thời khắc phục, tổ chức phun thuốc, phân bón để lấy lại năng suất. Mong muốn của tôi sang năm mỗi thời tiết thuận lợi, được cấp trên hỗ trợ phân bón, giống để người trồng màu yên tâm sản xuất.

Vụ đông năm 2022, xã Quỳnh Nguyên trồng 100ha khoai tây. Ông Hoàng Đình Tâm, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết, từ đầu tháng 1/2023, người dân trong xã tập trung thu hoạch khoai tây. Dự tính trong 15 ngày sẽ hoàn thành thu hoạch để trồng một số loại cây màu khác. Nếu như năm trước năng suất ước đạt từ 7 - 8 tạ/sào, giá từ 10.000 - 12.000 đồng/kg loại khoai đã lựa chọn thì năm nay năng suất ước đạt từ 4 - 5 tạ/sào nhưng giá cao hơn,

từ 13.000 - 15.000 đồng/kg. Với chất lượng đã được khẳng định, khoai thu hoạch đến đâu có thương lái thu mua đến đó.

Là người có 10 năm kinh doanh khoai tây, chị Hoàng Thị Hồng, thương lái đến từ xã Thái Phương (Hưng Hà) chia sẻ: Năm nào khi người dân bắt đầu thu hoạch khoai tây tôi đều đến mua, mỗi ngày tôi tiêu thụ từ 5 - 6 tạ. Khoai tây Quỳnh Nguyên chất lượng tốt, khoai bổ, không ngái và để được lâu nên người dân ưa chuộng.

Với quyết tâm hướng đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, HTX DVNN xã Quỳnh Nguyên đang tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn cây khoai tây để đăng ký sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị của cây khoai tây trên đồng đất Quỳnh Nguyên.

HIẾU NGHĨA - NGUYỄN CƯỜNG



Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các hộ gia đình tại xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) tập trung nhân lực thu hoạch khoai tây bán cho các thương lái.

ĐIỆN LỰC THÁI THỤY

Cấp điện ổn định, an toàn dịp tết và phục vụ đồ ải

Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão và các đợt đồ ải vụ xuân năm 2023, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, Điện lực Thái Thụy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, bảo đảm việc cấp điện an toàn, liên tục cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Năm 2022, Điện lực Thái Thụy chú trọng đầu tư xây dựng phát triển hệ thống lưới điện trên địa bàn. Trong đó, đã đầu tư cải tạo,

nâng cấp chuyển lưới 10kV lên vận hành 22kV tổng 12 lộ đường dây; cây 6 trạm chống quá tải năng cao chất lượng điện năng bảo đảm cấp điện cho khách hàng; thực hiện sửa chữa lớn lưới điện 3 đường dây trung áp 10kV và 16 trạm biến áp... Nhờ đó từng bước nâng cao năng lực cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống nhân dân và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện ổn định cho các hoạt động, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2022, sản

lượng điện thương phẩm tiêu thụ trên địa bàn huyện đạt hơn 278,5 triệu kWh, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo dự báo của Điện lực Thái Thụy, nhu cầu sử dụng điện dịp tết Nguyên đán Quý Mão sẽ tăng từ 20 - 30% so với ngày thường do nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, giải trí của người dân và phục vụ bơm nước đồ ải đợt 1 vụ xuân năm 2023. Để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, lập phương án

tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật và vận hành, không để xảy ra tình trạng quá tải cho lưới điện; linh hoạt trong cấp điện khi xảy ra sự cố, khẩn trương sửa chữa lưới điện. Đơn vị cũng chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, nhất là doanh nghiệp nước ngoài sản xuất các mặt hàng công nghiệp phục vụ xuất khẩu để nắm bắt kế hoạch sản xuất và nhu cầu sử dụng điện; phối hợp với Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện kiểm tra các trạm bơm đầu mối, trạm bơm nội đồng trong toàn huyện, bảo đảm khi nước về 100% các trạm bơm đều hoạt động tốt.

Theo ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Điện lực Thái Thụy: Ngay từ đầu tháng 1/2023, đơn vị đã tập trung sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị và hệ thống đường dây tải điện nhằm bảo đảm cấp điện phục vụ dịp tết Nguyên đán Quý Mão và các đợt đồ ải vụ xuân năm 2023. Ngoài ra, đơn vị sẽ tăng cường bố trí lãnh đạo, nhân viên trực vận hành 24/24 giờ để kịp thời giải quyết những vấn đề kỹ thuật, an toàn trên lưới điện, kiểm tra việc thực hiện phương án cấp điện ở từng đơn vị, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, trang thiết bị, nhân lực dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện để ứng phó với sự cố. Chủ động phối

hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị nắm bắt các địa điểm và thời gian tổ chức các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng năm mới, từ đó bổ sung kế hoạch ưu tiên cung cấp điện và tăng cường lực lượng ứng xử xử lý sự cố. Ưu tiên cung cấp điện ổn định cho các địa điểm quan trọng như: trụ sở các cơ quan nhà nước, bệnh viện huyện, các nhà máy sản xuất nước sạch sinh hoạt; các địa điểm tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn; các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh hàng hóa phục vụ ngày tết...

Do nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn tăng cao trong dịp tết Nguyên đán sắp tới nên rất dễ xảy ra sự cố. Vì vậy, Điện lực Thái Thụy đang tích cực phối hợp với Đài TTTT huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn, tiết kiệm điện, nhất là những nguy cơ xảy ra cháy, nổ hoặc làm ảnh hưởng tới đường dây truyền tải, cung cấp điện. Bên cạnh đó, Điện lực Thái Thụy đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị nhiều thiết bị điện trong giờ cao điểm; không thả đèn trời hoặc bắn pháo có dây trắng kim loại, thả diều gần đường dây điện; không tự tập gần trạm điện, cột điện và dưới đường dây điện; khi gặp sự cố về điện người dân cần thông báo cho tổ dịch vụ quản lý điện năng tại địa phương hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc 19006769...

hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị nắm bắt các địa điểm và thời gian tổ chức các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng năm mới, từ đó bổ sung kế hoạch ưu tiên cung cấp điện và tăng cường lực lượng ứng xử xử lý sự cố. Ưu tiên cung cấp điện ổn định cho các địa điểm quan trọng như: trụ sở các cơ quan nhà nước, bệnh viện huyện, các nhà máy sản xuất nước sạch sinh hoạt; các địa điểm tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn; các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh hàng hóa phục vụ ngày tết...

Do nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn tăng cao trong dịp tết Nguyên đán sắp tới nên rất dễ xảy ra sự cố. Vì vậy, Điện lực Thái Thụy đang tích cực phối hợp với Đài TTTT huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn, tiết kiệm điện, nhất là những nguy cơ xảy ra cháy, nổ hoặc làm ảnh hưởng tới đường dây truyền tải, cung cấp điện. Bên cạnh đó, Điện lực Thái Thụy đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị nhiều thiết bị điện trong giờ cao điểm; không thả đèn trời hoặc bắn pháo có dây trắng kim loại, thả diều gần đường dây điện; không tự tập gần trạm điện, cột điện và dưới đường dây điện; khi gặp sự cố về điện người dân cần thông báo cho tổ dịch vụ quản lý điện năng tại địa phương hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc 19006769...



Công nhân Điện lực Thái Thụy kiểm tra bảo dưỡng trạm biến áp.

Đoàn viên, thanh niên đề xuất 11.550 ý tưởng, sáng kiến

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.



Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao sổ tiết kiệm và kinh phí xây nhà tình nghĩa cho học sinh và đại diện cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo", công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi được cấp bộ đoàn, hội triển khai hiệu quả. Các cấp bộ đoàn, hội triển khai thực hiện các cấp nhiệm vụ năm 2022 - 2027. Các phong trào hành động cách mạng của đoàn, hội đã tạo được những dấu ấn và có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt đẹp trong xã hội. Trong năm, đoàn viên, thanh niên đề xuất 11.550 ý tưởng, sáng kiến, trong đó 331.854 cây xanh. Tổ chức đoàn, hội cấp đã hỗ trợ vay vốn hơn 9,2 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 17 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 37.620 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 5.315 đoàn viên, thanh niên; xây dựng mới 73 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ 4.660 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; toàn tỉnh có 1.936 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tại hội nghị, các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được biểu dương, khen thưởng; các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc ký giao ước thi đua năm 2023.

Nhân dịp này, 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận sổ tiết kiệm (mỗi số 20 triệu đồng), cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa do Quỹ nhà tình nghĩa (Báo Nhân Dân) tài trợ. Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã tặng quà tết cho các em học sinh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

XUÂN PHƯƠNG

Khen thưởng 32 tập thể, cá nhân thuộc Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo và đem lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động trong tháng thanh niên, chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" được triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn của thanh niên trong cộng đồng, xã hội. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối và các cơ sở đoàn đã tặng 100 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Tổng giá trị các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong khối khoảng 950 triệu đồng. Các cơ sở đoàn trực thuộc đã tăng cường tổ chức các phong trào: "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; phối hợp tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện, thu được 346 đơn vị máu.

Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh được nhận cờ thi đua năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; 32 tập thể, cá nhân được Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng.

NGUYỄN TRIỆU

TRẦN TUẤN